



บอกให้รู้ไว้

เวลาพูดได้คะแนนนิยม ก็ทำเป็นเจียบ แต่ปลิ้นพูดให้ความนิยมหล่นวูบ ก็รีบแจ้นออกมาปิด ปฏิเสธลั้นพัน..เป็นความเห็นส่วนตัว!

ก็จริงแหละ..นายเรื่องไกร ลีกิจวัฒน์นะเป็นคนแนะนำให้ดำเนินคดีนักศึกษาที่จัดขบวนล้อการเมือง ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.

พรรคเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย และถ้าจะพูดตรงๆ แรงๆ หน่อยก็ต้องบอกว่า..

นายเรื่องไกร นอกคอก!

ปฏิบัติตนแปลกแยกไปจากพรรคเพื่อไทย ที่มีแนวทางชัดเจนตั้งที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด กล่าว.. “ทุกคนต้องได้รับความคุ้มครอง และมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน”

คงเหมือนกับที่พันธมิตรก็ดี กปปส.ก็ดี เคยได้ (โดน) รับการคุ้มครองมาแล้วจากการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองกระมัง?

คราวหน้า นายเรื่องไกรก็ให้ระมัดระวัง หน่อย จะพูดจะแสดงความเห็นอะไร ให้ดีต้องปรึกษา-ถามผู้ใหญ่ในพรรคเสียก่อน จะได้ไม่ต้องถูก “ตบปาก”..

หรือทำให้เลขาธิการพรรคต้องเสียเวลามานั่งเขียนจดหมายเปิดผนึก ชี้แจง!

แต่นี้..ไม่ได้ชี้แจง หากเป็นการบอกเล่าเก่าลึบให้รู้..มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการเมืองไม่สู้บุญหรือเปิดเผย..นางแซนเนล เอส วีฟเวอร์ โฆษกศูนย์สาธารณสุขกองทัพ รัฐแมริแลนด์ แถลงว่า ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2018

กองทัพเกิดเหตุปั่นป่วน เมื่อเจ้าหน้าที่ทหาร 60 นายจากรัฐนอร์ทแคโรไลนา และอีกหลายหน่วยกำลังพลในหลายรัฐ ล้มป่วยด้วยอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น ม่านตาขยาย และเกิดอาการชัก

เมื่อตรวจสอบพบว่า กลุ่มทหารเหล่านี้ได้รับน้ำมันสกัดจากกัญชงชนิดสังเคราะห์

โฆษกกองทัพสหรัฐอธิบายว่า..กองทัพมีกฎหมายห้ามกำลังพลใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารแคนนาบิไดออล และสารสกัดจากกัญชา แม้ว่าทางการแพทย์น้ำมันสกัดจากกัญชงบริสุทธิ์ยังไม่มียาว่านว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แต่กรณีที่มีการนำน้ำมันแคนนาบิไดออลไปผสมเป็น “น้ำมันหรีไฟฟ้า” คาดว่ามีการใช้แคนนาบิไดออลสังเคราะห์ หรือสาร THC (สารที่มีในกัญชา) เข้มข้น หรือมีสารอันตรายอื่นเจือปน เป็นสาเหตุทำให้ทหารล้มป่วย

ขณะนี้กองทัพได้ประกาศถึงพิษภัยพร้อมกับเฟ้าระวังการใช้หรีไฟฟ้าในกำลังพลอย่างใกล้ชิด และจำเป็นต้องเร่งรัดให้ความรู้ถึงอันตรายจากหรีไฟฟ้า ที่ไม่ทราบว่ามีส่วนผสมของสารใดบ้าง

ครับ..บ้านเราเวลานี้ดูเหมือนจะหันมานิยมสูบ “หรีไฟฟ้า” กันมาก โดยเฉพาะบรรดา “ราตรีชน” ..กฎหมายผิด-ไม่ผิดนั้นเรื่องหนึ่ง แต่สำคัญ..

สุขภาพตัวเรา..ไม่สูบได้ก็ดี!

สันต์ สะตอแมม

Satorman_1@yahoo.co.th